

KẾ HOẠCH

Đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Văn bản số 278/KH-BCĐ389 ngày 14/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của đất nước và đời sống của nhân dân nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đang có chiều hướng phức tạp trở lại trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán; Để chủ động ngăn chặn kịp thời, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng gây tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bình Định xây dựng Kế hoạch đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong toàn ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức đối với đơn vị vận tải, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, bên xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và người dân về công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải trên địa bàn về những tác hại của hàng lậu, gian lận thương mại và sản xuất buôn bán hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý nhóm các mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: ma túy, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, dược phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp,... đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

2. Yêu cầu

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải của tỉnh. Đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý đạt mục tiêu và tiêu chí đề ra, không tràn lan, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bãi đỗ xe và người dân; đảm bảo đúng quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm, tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra, xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đảm bảo sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng chức năng và người dân, các cơ quan thông tin, báo chí tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các cơ quan đơn vị thuộc ngành, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; nắm vững diễn biến tình hình để kịp thời giải quyết hiện tượng lợi dụng các loại hình vận tải để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến vận chuyển giáp với các tỉnh lân cận, các cảng biển, nhà ga; ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển trái phép hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh Bình Định.

Tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhận biết các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: ma túy, vũ khí, chất nổ, pháo, ngoại tệ, gia súc, gia cầm, thực phẩm, dược phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp,... đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, hàng

hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thủ trưởng bến xe và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển tại đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe, kinh doanh vận tải

Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, lái xe của đơn vị mình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đồng thời cảnh giác, tố giác các trường hợp vi phạm; kiên quyết không vận chuyển, tiếp tay vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các bến xe tập trung cảnh giác để kịp thời phát giác các trường hợp lợi dụng các bến xe làm nơi tập kết, trung chuyển hàng lậu, hàng giả; báo cho các lực lượng chức năng các trường hợp nghi vấn có vận chuyển hàng lậu, hàng giả diễn ra trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

2. Phòng Quản lý vận tải

Phối hợp cùng các bến xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức pháp luật về hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Không cấp phép cho các đơn vị kinh doanh, các chủ phương tiện có vi phạm về vận chuyển, hỗ trợ vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

3. Thanh tra Sở

Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục, xử lý chủ phương tiện vận tải, doanh nghiệp kinh doanh vận tải không tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả gắn với tăng cường quản lý phương tiện vận tải đảm bảo an toàn hàng hóa, phương tiện.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan có liên quan, các Doanh nghiệp khai thác Bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa kiểm soát chặt chẽ các đầu mối giao thông đặc biệt là các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý nhóm các mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: ma túy, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, dược phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp,... đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp cùng Ban chỉ đạo 389 của tỉnh báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Sở về việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các

đơn vị kinh doanh vận tải có liên quan đến hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng lậu, hàng giả...


Cử người tham gia các Đoàn công tác liên ngành do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập về công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển, trao đổi hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Giao Thanh tra Sở phối hợp với các Phòng chức năng liên quan, các bến xe, các doanh nghiệp vận tải tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định của Sở Giao thông vận tải, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe, kinh doanh vận tải nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD389 tỉnh Bình Định;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Bến xe, nhà ga, cảng biển;
- Các DN vận tải;
- Phòng QLVT;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, TTr 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hòa